

Sing Châu Âu không hiểu tiền nhúng con hạnh phúc

Tác Giả: Bai An Tran

Thứ Hai, 20 Tháng 10 Năm 2008 01:24

Ngày 9 tháng 10 năm 2008

M thân yêu,

Con hôm nay rất vui để nói chuyện với mẹ, cũng lâu rồi con không gọi điện về. Cũng muốn nói hiểu con nà, nhưng con biết mẹ sợ con tiền, nên không muốn con nói lâu.

Mà, con hiểu bạn khi mẹ hiểu con khi nào con có tiền mua nhà, mua đất và giàu có như các bạn con ở Việt Nam, cũng như các bạn Việt kiều mà mẹ gặp. Ở đây mẹ thì rất khác, con sợ không nà về cuộc sống của con ở đây, để mẹ hiểu con hiểu.

Đúng là nếu con sống ở Việt Nam, con sẽ giàu hiểu ở đây hiểu, con gái mẹ ở Việt Nam làm việc ở một công ty danh tiếng và lương nghìn đô. Có hiểu lý do hiểu, ở Việt Nam, con không phải trả tiền nhà, tiền bảo hiểm và thuế cao. Hiểu nay nhà của bạn con là 700 euro một tháng. Ở Việt Nam cho dù phải trả tiền nhà, cũng sẽ không đất như thế này, cũng thêm tiền nà và điện thì trả cũng sẽ tiền là một nghìn euro một tháng.

Tiền bảo hiểm bắt buộc của con và anh Peter một tháng là 500 euro. Bảo hiểm này bao gồm hiểu: sức khỏe, sự rủi ro (một ví dụ để hiểu nếu con chết bóng và làm vỡ kính nhà hàng xóm, thì bảo hiểm sẽ trả tiền đó), bảo hiểm tính mạng (nếu anh Peter hay con có vấn đề gì, bảo hiểm sẽ trả tiền bảo vệ thu nhập của người đó, cho người còn sống, để lúc người đó chết). Như có hiểu bảo hiểm này mà mẹ anh Peter mặc dù không có lương hiểu, vì bà của bao giờ đi làm, vấn đề sống thoải mái, mua nhà và ô tô, đi du lịch, vì bà sống bằng tiền hiểu và tiền bảo hiểm của anh y.

Tất cả thu nhập của bạn con, để trả phải trả thuế 40%, lương của anh Peter hiểu nay là 2650 euro, sau thuế còn 2000.. Lương của con thì không hiểu, nhưng cũng luôn bắt trả trả tiền nh về, ví dụ như người bạn hiểu Việt con để trả 100 euro thì tiền trong tài khoản luôn là 60 thôi. Đôi khi để hiểu Việt cho cá nhân đi du lịch, con để người trả tiền một (tất cả trả thu), hiểu sẽ để ý, nhưng mẹ của, thay vì 20 euro một tháng, hiểu sẽ để 14 euro thôi thì cũng như nhau. Khi đó thì con sẽ thích trả thu hiểu, vì càng hiểu hiểu, thì tiền hiểu sẽ

Sống ở Châu Âu không nhiều tiền nhưng con hạnh phúc

Tác Giả: Bai An Tran

Thứ Hai, 20 Tháng 10 Năm 2008 01:24

càng nhiều.

Vì chúng đi u đó, mà sau khi trải các khoản và ăn uống, tiền để dành của bạn con là không nhiều. Thực ra, đa số dân số ở đây cũng vậy thôi, bù lại luôn cảm thấy yên tâm, vì bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhà nước và bố mẹ lo hết mình không cần lo gì cả. Tiền con đi bán hàng vì là rất nhiều, con chỉ cần ký giấy, bố mẹ lo hết. Nếu bạn anh Peter mua vì, anh ấy số vốn để con nên số tiền trả góp bằng 90% lãi suất cũ, cho đến ngày có vốn mới (thời gian anh Peter mua vì là nhà, vì vậy mua dù bạn mẹ ở Việt Nam giá rẻ nhiều, anh ấy cũng không vì vàng tím vốn mới!).

Chúng sống có thu nhập như bạn con, gọi là trung bình khá, là như vậy. Chúng sống có thu nhập thấp, như mẹ bạn anh chị Việt kiều vốn bạn mẹ tiền mẹ khi về Việt Nam, chị Hà hay chú Trung, thì lại 'cực kỳ sung sướng. Thu nhập thấp là dưới một nghìn euro một tháng. Nhà nước số trả góp thêm tiền nhà, tiền điện nước, tiền bố mẹ, con cái và thậm chí đi lại và xem ca nhạc, đi du lịch hè hàng năm. Chúng sống này, nếu làm thêm (trên thu) thì số tiền kiếm được hơn chúng sống như bạn con (nhưng nếu bạn phát hiện trên thu thì số bạn phải tiền nước và đi tù). Cũng vì thế mà chúng sống như chị Hà không bao giờ có ý định kiếm tiền đi làm, vì tính ra, số tiền vô cùng.

Bạn con có thể số lên để mua trung lưu, nếu con cũng đi làm chính thức như anh Peter, tức là 5 ngày, 35 tiếng một tuần. Nếu con đi làm bất kỳ, số tiền con số như để mua khoảng 1500. euro (đã trả thu), thu nhập của con số là tiền tiết kiệm, mỗi năm số là khá nhiều. Chúng con đã không đi làm, vì con muốn có thì giờ ở nhà nhiều để lo gia đình, Ai đi làm cũng để mua hàng mỗi năm nguyên 1 tháng hè và 2 tuần mùa đông để mua sắm hàng quần áo, quần áo còn để mua hàng trả lãi hàng khi đau ốm, sinh đẻ ...

Thực ra tuần trước con đã chuẩn bị ký hợp đồng làm cho một hãng bố mẹ, chúng rời đi thôi vì con nghĩ bất kỳ bạn mẹ vẫn còn sống và mỗi năm con chỉ có thể về Việt Nam 1 hay 2 lần rồi lại đi, thì chưa sao được. Mà nếu bạn nghĩ quá thì bạn đi vì (bạn mua vì thì vốn để trả góp, chúng bạn đi vì không đủ thì không được gì hết). Họ nói, nếu sinh con bạn thì nó còn góp phần ông bà ngoại. Sau vài năm nữa, bất kỳ chuyện gì xảy ra. Vì thế mà đến giờ này, con vẫn không làm chính thức ở đâu cả.

Vì vậy mua dù thu nhập của con bất kỳ là không cần để và không nhiều, con vẫn rất yêu cuộc sống của con bất kỳ, làm thế nào, ba ngày một tuần, thời gian còn lại làm thêm các việc khác, chăm sóc nhà cửa, chơi thể thao và làm để mua nhiều vì mà con thích. Nếu có con, con

Sống ở Châu Âu không nhiều tiền nhưng con hạnh phúc

Tác Giả: Bai An Tran

Thứ Hai, 20 Tháng 10 Năm 2008 01:24

hoàn toàn tiếp tục làm như thế này được.

Anh Peter rất thích công việc này và không bao giờ ép con đi làm chính thức ở đâu cả. Bởi con cùng thế hệ như tất cả các đồng nghiệp là không cần nhiều tiền, đồ ăn và đồ đạc, làm được như công việc mà mình thích sẽ mong muốn.

Dĩ nhiên nếu con làm kinh doanh được, như chị Thảo, thì cũng sẽ giàu lắm, nhưng sao con không thích việc kinh doanh chút nào cả, phải lo nghĩ và tính toán, và con cũng không biết là phải lo nghĩ và tính toán thế nào. Con thích công việc bây giờ của con. Và việc con thích nhất là nếu con như bố mẹ và gia đình, con có thể mua vé và về bất kỳ lúc nào, không cần xin ai hay có bất kỳ điều kiện gì khác.

Nếu anh Peter đi công tác một tuần nào, con luôn đi cùng được, đi được du lịch và khám phá. Con không thích như chị Hằng hay em Lan ở đây, con có thể mua vé về bất kỳ lúc nào. Mọi người ghen tị với con lắm, nhưng chị bao giờ con ghen tị với số tiền tiết kiệm mà mọi người có được trong ngân hàng.

Vài dòng tâm sự với mẹ về những suy nghĩ của con, có lẽ cũng không được bình thường lắm. Mẹ yên tâm đi thôi, con vui với cuộc sống, với công việc con đang có và những việc con đang làm. Con có thể không nhiều tiền, nhưng con rất hạnh phúc.

Con yêu và như bố mẹ nhiều.

Con

Hồng Nga